



จดหมายข่าว

ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1
ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

โครงการ/กิจกรรมเดือนตุลาคม

-เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดเข้าร่วมกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม



-เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดเข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีงบประมาณ วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ณ พื้นที่ราชพัสดุ เลขที่ 39250 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2192 บ้านโนนสนาม หมู่ 6 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



-เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดร่วมกับดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลสมสะอาด หมู่ 1



-เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ พร้อมบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ 90 วัน อำเภอเดชอุดมพื้นที่ภัยยาเสพติด (ตุลาคม-ธันวาคม 2566) ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม



-เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม



-เดือนตุลาคม 2566 โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลสมสะอาด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาสะดวกในเวลาากลางคืน



โครงการ/กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

-วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมในงานกาชาด ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม



-เดือนพฤศจิกายน 2566 โดยนายวินัย ประธม นายกองค้การบรหการส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้บุคลากรสังกัดองค์การบรหการส่วนตำบลสมสะอาดดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลสมสะอาด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาสะดวกในเวลาากลางคืน



โครงการ/กิจกรรมเดือนธันวาคม

-เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 องค์การบรหการส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประธม นายกองค้การบรหการส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบรหการส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมสมภพพะบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ วัดเวตวัน



-เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 องค์การบรหการส่วนตำบลสมสะอาด โดยนายวินัย ประธม นายกองค้การบรหการส่วนตำบลสมสะอาด มอบหมายให้รองนายกองค้การบรหการส่วนตำบลสมสะอาดพร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบรหการส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะและทำความสะอาดสองข้างทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลสมสะอาด



-เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 องค์การบรหการส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประธม นายกองค้การบรหการส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบรหการส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม ในการจัดงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2567 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต (field day) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และร่วมต้อนรับ นายพีทัศน์ อุ้นจิตต์ภักดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านโนนสนาม หมู่ 6 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



-เดือนธันวาคม 2566 โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลสมสะอาด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาสะดวกในเวลากลางวัน



-เดือนธันวาคม 2566 โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้นายนุลาศ หิรัญคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดดำเนินการซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลสมสะอาด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาสะดวก



องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
เลขที่ 276 บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 6 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โทร./โทรสาร 045-251820 www.somsaad.go.th